

สมัครเรียนโท MBA, MA. Hotel & Tourism, M.Ed เรียนที่ วิทยาลัยการจัดการ (อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ) ม.พะเยา



รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท –ป.เอก ณ วิทยาลัยการจัดการ (อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ) ม.พะเยา

ดร. ศิริพร แพรตรี รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ให้รายละเอียดว่า วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีสถานะเป็นคณะในสังกัดสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คือ หลักสูตร

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือก การจัดการธุรกิจ และการจัดการสุขภาพ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม (M.A. Tourism and Hotel Management)
3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (MEd)
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
5. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

ทั้งนี้จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกทุกหลักสูตรมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1)แผนการเรียนที่ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนแบบแผน ก.(ทำวิทยานิพนธ์) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำวิจัยระดับสูงหรือผู้ที่ทำงานในสายวิชาการ และแผน ข. (ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง) เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายวิชาชีพทั่วไป 2)บรรยากาศการเรียนที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ์และสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน คณาจารย์ให้คำแนะนำและดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง 3) มีวิชาเลือกเสรีที่สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และของสาขาอาชีพ 4) การบูรณาการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 5) การเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะและศักยภาพของนิสิตเพื่อก้าวไปสู่อนาคต เน้นการสร้างเครือข่ายและการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างนิสิต ในปัจจุบันมีนิสิตที่หลากหลายอาชีพทั้งจากแวดวงการศึกษาและธุรกิจ

การรับสมัครเข้าศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ทำการเรียนการสอนที่ ชั้น 8 อาคารเวฟ

เพลส (อาคารเชื่อม BTS สถานีเพลินจิต) เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและทำการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์สำหรับปริญญาโทและสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์สำหรับปริญญาเอก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทคุณภาพใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อผลิตคณาจารย์บัณฑิต และ มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาด

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ดังนี้ คือ จบการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สำหรับผู้ที่ศึกษาปริญญาโท และจบการศึกษาระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา สำหรับผู้ที่ศึกษาปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีจำนวนมากและหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาในสิ่งที่ตัวเองสนใจ เน้นการศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านปัญญาและทักษะให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานคุณภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่เรียน ณ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำการเรียนการสอนที่ ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (มีทางเชื่อม BTS สถานีเพลินจิต ทางออกหมายเลข 5) ตั้งอยู่ตรงข้าม Central Embassy
โทร. 0 2655 1100 เว็บไซต์ www.cmbkk.up.ac.th หรือ

ดูรายละเอียดการรับสมัครเรียนที่ <https://goo.gl/m8nWBP>